



สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เลขทะเบียนรับ 204
วันที่ 16 กค 57
เวลา 11.26 น.

ที่ วช ๐๐๐๕/ว พ ๖๐ ก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑๙๖ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญชมงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014"

เรียน ผู้บริหารหน่วยงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx.2014"
๒. แบบแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมชมงานฯ เป็นหมู่คณะ

ด้วย เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.)* ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตร ได้กำหนดจัดงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014" ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ Hall 103 - 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายในการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความพร้อมในเชิงพาณิชย์มาเสนอต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้าและภาคบริการ เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการสร้างการแข่งขันและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

๑. นิทรรศการ : "ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" "ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาฝีมือคนไทยสู่นวัตกรรมธุรกิจ ๑๓ กลุ่มอุตสาหกรรม" "ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากนวัตกรรมหรือภูมิปัญญาไทย" ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมได้ ณ สถานที่จัดงาน หรือกรณีที่จะเดินทางไปพร้อมกันเป็นหมู่คณะ (๒๐ คนขึ้นไป) สามารถแจ้งความประสงค์เข้าชมงานฯ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ให้ทราบเป็นการล่วงหน้าทาง E-mail: IPITEx.2014@hotmail.com

๒. เวที Highlight Stage และการนำเสนอ "๑๐ เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ" "Success Stories จากนวัตกรรมสู่ธุรกิจ" "ร่วมโหวตผลงานที่น่าลงทุนที่สุด" "Workshop Animation Contest for ASEAN" "ตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ของนักวิจัยไทย" ฯลฯ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

๓. การให้คำปรึกษาและบริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การจับคู่ธุรกิจ การเจรจาธุรกิจแบบ One-on-One Matching การลงทุนและการต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ

๔. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าจากการป้องกันปราบปราม และผลิตภัณฑ์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน ได้เข้าชมงานตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมนี้ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การจัดงานฯ และ Link เว็บไซต์ www.ipitex.org กับเว็บไซต์ของหน่วยงานท่าน เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุกัญญา ซีระสุรณเลิศ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์สู่บุคลากรกรม

Somkid

๑๕ ก.ค. ๕๗

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๐, ๕๓๙, ๕๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๓๙ ๐๔๕๕ E-mail: IPITEx.2014@hotmail.com

*คอบช. ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)(สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)